

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date : - 9 ก.ย. 2561 Page :

1,4

No :

61291156

หวัง'ผูกขาด'ขายไฟฟ้า-ไอน้ำนิคมฯมาบตาพุด 10บริษัทยื่นสอบซื้อหุ้น'โกลว์'

"กทพ."คาดได้ข้อสรุป
สิ้นเดือนก.ย.นี้

▶ ต่อจากหน้า 1

10บริษัท

กรุงเทพธุรกิจ ● ผู้ประกอบการ 10 ราย ในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ยื่น กทพ.สอบกรณีจีพีเอสซี ซื้อหุ้นโกลว์ ห่วงเข้าขายผูกขาดขายไฟฟ้า-ไอน้ำในมาบตาพุด กังวลปตท.ทำธุรกิจเดียวกับลูกค้าของโกลว์ กระหวัมความเชื่อมั่นการลงทุนของต่างชาติ ด้าน กทพ.คาดสิ้นเดือน ก.ย.นี้ได้ข้อสรุป ผลตรวจสอบ ขณะซื้อไอปตท.ยืนยันเข้าซื้อหุ้นไปรษณีย์ มีหน่วยงานรัฐกำกับดูแลผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสีย

การที่ Engie Global Development B.V. หรือ ENGIE ตกลงขายหุ้นในบริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด 69.11% มูลค่า 97,559 ล้านบาท ให้กับบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือจีพีเอสซี ที่เป็นบริษัทในกลุ่มปตท. นำมาสู่การเรียกร้องจากหลายฝ่ายให้ตรวจสอบเช่นนายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่กังวลถึงการผูกขาดการขายไฟฟ้าในมาบตาพุด รวมถึงมีการร้องเรียนจากผู้ประกอบการในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์

อ่านต่อหน้า 4

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ระบุว่า ผู้ประกอบการที่ใช้ไฟฟ้าและไอน้ำในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 10 ราย ทำหนังสือลงวันที่ 17 ส.ค.2561 ถึงประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อให้ตรวจสอบและกำกับดูแลการซื้อขายหุ้นในบริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดในกิจการพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง สำหรับผู้ประกอบการ 10 ราย ที่ร่วมลงชื่อ ประกอบด้วย 1.นายมงคล เองโรจนโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

2.นายวุฒิชาติ อนันต์สุทธีวรากรรมการผู้จัดการ บริษัทลินเด่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3.นายพิเชษฐ์ ตั้งปัญญารัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด 4.นายปริดา วัชรเกียรติสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยโพลีเอททีลีน จำกัด 5.นายธรรนา เสนี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด 6.นายปิยะพงศ์ จริยเศรษฐพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทแกรนด์สยาม คอมโพลิต จำกัด

7.นายสุวิทย์ วิศิษฏ์วรณัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัทระยอง เทอมินัล จำกัด 8.นายอภิชัย เจริญสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 9.นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามโพลีเอททีลีน 10.นายฟาเบียโน เซอร์ซิเอรี เดอ โอลิเวียรา กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จำกัด

หวังจีพีเอสซีผูกขาดในมาบตาพุด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทั้ง 10 ราย แสดงความกังวลเกี่ยวกับการซื้อหุ้นครั้งนี้ใน 3 ประเด็น คือ 1.จะทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมของจีพีเอสซีเพิ่มเป็น 4,800 เมกะวัตต์

ซึ่งเมื่อเทียบกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศที่มี 40,000 เมกะวัตต์ อาจเป็นส่วนที่ไม่มากเมื่อมองในภาพรวมของประเทศ แต่การซื้อขายไฟฟ้าต้องซื้อขายผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าที่มีการลงทุนสูง และซื้อไฟฟ้าจากแหล่งอื่นมาทดแทนไม่ได้โดยง่าย

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีโกลว์เป็นผู้ขายโอนรายใหญ่ในพื้นที่เดียวกัน และโอนเป็นสินค้าที่ไม่สามารถซื้อจากแหล่งอื่นได้เพราะต้องซื้อผ่านท่อในพื้นที่ ซึ่งการซื้อขายหุ้นนี้จะทำให้จีพีเอสซีควบคุมและมีอำนาจผูกขาดในตลาดพลังงานในภาคตาดูดค่อนข้างเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะการซื้อขายไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีปริมาณการขายไฟฟ้าประมาณ 80%

2. กลุ่มผู้ร้องเรียนบางรายที่เป็นลูกค้าหลักของโกลว์ ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และได้รับการปฏิบัติการปฏิบัติที่ดีจากโกลว์เพราะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของโกลว์ไม่ได้ทำธุรกิจเดียวกันกับลูกค้า ทำให้บริหารงานตามหลักสากลและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน แต่เมื่อจีพีเอสซีซื้อหุ้นโกลว์แล้วทำให้กลุ่มบริษัท ปตท.ถือหุ้นใหญ่ในโกลว์และมีธุรกิจปิโตรเคมีเช่นเดียวกับลูกค้าบางรายของโกลว์ ซึ่งจะมีอำนาจเชิงนโยบายและการบริหารเบ็ดเสร็จในโกลว์ อาจดูแลลูกค้าไม่เป็นที่ปรารถนาหรือไม่เหมาะสม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้

คาดกระทบความเชื่อมั่นต่างชาติ

3. กลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนหนึ่งเป็นนักลงทุนต่างชาติ ที่ลงทุนในไทยด้วยความเชื่อถือและมั่นใจว่ารัฐบาลจะกำกับดูแลและคุ้มครองการลงทุนของต่างชาติอย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายหรือความไม่แน่นอนในการลงทุน แต่การซื้อหุ้นนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มขาดความเชื่อมั่นเนื่องจากผลของการผูกขาดจะทำให้เกิดความเสียหายกับการลงทุนที่ได้ดำเนินการแล้ว และนักลงทุนต่างชาติอาจทบทวนนโยบายการ

ลงทุนในอนาคต เพราะไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะจัดการดูแลคุ้มครองผู้ลงทุนได้ ซึ่งจะกระทบชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศ

นอกจากนี้ หนังสือร้องเรียนระบุถึงการที่จีพีเอสซีซื้อหุ้นโกลว์ครั้งนี้ จะทำให้จีพีเอสซีผูกขาดการขายพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งกลุ่มผู้ร้องเรียนจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการซื้อขายหุ้นครั้งนี้ จึงให้ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการแข่งขันและการใช้ไฟฟ้า และโอนน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดกิจการพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยผู้ยื่นหนังสือพร้อมเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม **กทพ.คาดสรุปปมซื้อโกลว์ ก.ย.นี้**

นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กทพ). กล่าวว่ กทพ.กำลังตรวจสอบการซื้อหุ้นดังกล่าว และจะสรุปได้ในสิ้นเดือน ก.ย.นี้ ตามที่กฎหมายให้เวลาตรวจสอบ 90 วัน ซึ่ง กทพ.มีกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วในการตรวจสอบ ในขณะที่นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กทพ.และโฆษก กทพ. กล่าวว่ กทพ.ได้ประสานกระทรวงพาณิชย์ เพื่อตรวจสอบว่าเข้าข่ายขัด พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าหรือไม่ ซึ่งต้องใช้เวลาเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และต้องพิจารณาให้ครอบคลุมข้อกฎหมายทั้งหมด เช่น พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า ซึ่งเบื้องต้นการซื้อกิจการของจีพีเอสซีหากดูเฉพาะในมาบตาพุดอาจมีกำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่จะต้องดูภาพรวมทั้งประเทศด้วย

ปัจจุบันไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้า 40,000 เมกะวัตต์ เป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 20,000 เมกะวัตต์ กลุ่มบริษัทกสฟฯ 10,000 เมกะวัตต์ ขณะที่จีพีเอสซีหากรวมกับโกลว์แล้วจะมีกำลังผลิต 4,800 เมกะวัตต์ ซึ่งไม่มากนักหากเทียบกับรายอื่น

ปตท.โยน กทพ.-พาณิชย์ตัดสิน

ส่วนการชี้แจงครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์

ที่ผ่านมา ของนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระบุว่า การซื้อหุ้นโกลว์ เป็นเรื่องที่ต้องขายและกลุ่ม ปตท.สนใจซื้อ โดยให้จีพีเอสซีที่ ปตท.ถือหุ้น 20% เข้าไปซื้อตามขั้นตอน ซึ่งมีการประเมินมูลค่าการซื้อขายและปริมาณไฟฟ้าที่กลุ่ม ปตท.ต้องการใช้

นายชาญศิลป์ กล่าวว่ กรณีนี้จะเป็นการผูกขาดกิจการไฟฟ้าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ กทพ.และกระทรวงพาณิชย์ โดย ปตท.ยืนยันว่าการทำธุรกิจไฟฟ้าเป็นบทบาทของจีพีเอสซีที่ต้องผลิตไฟฟ้าป้อนความต้องการลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง

"การใช้ก๊าซในพื้นที่อยู่ราว 5-10% จากการใช้ก๊าซผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ และจำนวนเมกะวัตต์ที่เพิ่มขึ้นทำให้จีพีเอสซีมีมาร์เก็ตแชร์ขึ้นมาอยู่อันดับ 3-4 จากเดิมอันดับ 5-7 และกลุ่ม ปตท.ทำธุรกิจในมาบตาพุดมานาน เป็นมืออาชีพพอ ไม่มีนโยบายกั้นแก่งใคร เพราะฉะนั้นเป็นห่วงได้ แต่ไม่ควรกังวลมากจนเกินไป เพราะทุกขั้นตอนเป็นไปตามกระบวนการ และมีหน่วยงานกำกับที่จะดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย"

รายงานข่าวระบุว่า คณะกรรมการ ปตท.มีมติเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา สนับสนุนให้จีพีเอสซีที่เป็นบริษัทลูกเข้าทำธุรกรรมการค้าซื้อหุ้นในโกลว์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 1,010 ล้านหุ้น หรือ 69.11% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และจีพีเอสซีได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซื้อโกลว์ในราคาหุ้นละ 96.5 บาท รวมมูลค่า 97,559 ล้านบาท โดยอาจเพิ่มทุนไม่เกิน 74,000 ล้านบาท ออกหุ้นกู้ 68,500 ล้านบาท และอนุมัติให้กู้ยืมเงินไม่เกิน 142,500 ล้านบาท จากสถาบันการเงินและหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งลงทุนระยะสั้นไม่เกิน รอรับการซื้อขายหุ้น และการทำค่าเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด โดยได้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา